

# Square ginkgo flower pattern high-end gift kahon ng packaging aromatherapy kahon ng regalo na may hawak ng kandila

## Bakit Pumili Sunny Glassware



### 20 TAONG KARANASAN

Sunny Glassware kasama ang lahat ng uri ng produkto na iniluluwas sa higit sa 30 bansa at rehiyon



### 80% SUPPLIER NG MGA TATAK NG MABANGO

Nakatuon sa mga luxury fragrance na produkto Ang supplier ng 80% na fragrance brand sa United States



### MALAKAS NA KAPASIDAD

Ang taunang dami at inilunsad na bilis sa mga bagong produkto at disenyo maihalalintulad kay Zara



### KALIDAD KASIGURAN

Iniangkop ang dagdag na anim na hakbang para sa inspeksyon ng mga padala, Walang malalaking reklamo sa kalidad sa mga produktong ginawa sa loob ng 9 na magkakasunod na taon



### Disenyo TEAM

Award-winning na team ng mga designer sa tiwala ng maraming upscale brand tulad ng NEST Fragrance. Ang mahuhusay na pangkat ng disenyo ay walang kaparis sa China



### MABILIS ANG NEGOSYO

Ang lahat ng mga customer ay may magandang kita at makakuha ng 30% na pagtaas ng benta bawat taon

## Paglalarawan ng Produkto

Napakaganda kahon ng packaging ay isang mataas na kalidad na materyal sa packaging, kahon ng packaging hindi lamang mapoprotektahan ang iyong mga produkto, ngunit mapahusay din ang imahe ng iyong tatak. Ang aming katangi-tangi kahon ng packaging ay gawa sa mataas na kalidad na mga materyales, matibay at maganda. Sunny Glassware ang koponan ng disenyo ay maaaring maiangkop na natatangi kahon ng packaging mga disenyo sa iyong mga pangangailangan at imahe ng tatak upang gawing kakaiba ang iyong mga produkto sa merkado.

Laki ng Kahon	<b>Item No.:</b> SCRG20020 <b>laki:Cover:</b> 106.5X106.5X110mm <b>Kahon sa sahig:</b> 101X101X125mm <b>Materyal:</b> 157G double copper 900G double ash 250G powder ash Panlabas na pag-print 4C, ang panlabas na papel ay matte na pandikit pinindot na tela mainit na panlililak, 3 5MM makapal na puting EVA, 2 piraso na nakadikit sa takip at ang kahon sa loob, ang isa pa sa kahon
Design	supply at perpektong mga disenyo ayon sa mga kinakailangan ng mga customer
Oras ng paghatid	Sa loob ng 35 araw pagkatapos makumpirma ang sample at order
Termino ng pagbabayad	30% na deposito ng T/T nang maaga at ang balanse laban sa kopya ng B/L
Paggpapadala	Sa pamamagitan ng dagat, sa pamamagitan ng hangin, sa pamamagitan ng Express at ang iyong ahente sa pagpapadala ay katanggap-tanggap

Ang mga order ng OEM at i-customize ang mga item ay Welcome!  
 Para sa higit pang mga detalye pls huwag mag-atubiling makipag-ugnay sa amin.

**Ang disenyo at kulay ng kahon ng packaging maaring ipasadya sa iyong mga kinakailangan**





**Ang iyong logo ay maaaring idisenyo bilang isang eksklusibong label sa iyong branded kahon ng regalo**

#### Mga accessories

Sunny Glassware nag-aalok ng malawak na hanay ng mga accessory na purchased tulad ng iba't ibang materyal na takip, kahon ng regalo, pangangalaga ng kandila, tambo atbp. para sa mga may hawak ng kandila at bote. Mayroon kami sariling koponan ng logo-disenyo upang makabuo ng mga ideya at ang aming mga pangmatagalang pakikita ng kooperatiba ay tutulong sa amin sa pagmamamunipula.



Mga takip



Pangangalaga sa Kandila



Mga package

## Malawak na Saklaw ng Application

Home Decor/Coffee Shop/Restaurant/Wedding/Party/Mga Regalo sa Holiday



HOME LIFE



COFFEE SHOP



RESTAURANT



WEDDING



PARTY



HOLIDAY GIFTS

## FAQ

**1) Maaari mo bang pagsamahin ang maraming mga item sa isang lalagyan sa aking unang order?**

Oo kaya natin. Ngunit ang dami ng bawat inorder na item ay dapat umabot sa aming MOQ.

**2) Kung anumang problema sa kalidad, paano mo ito maaayos para sa amin?**

Kapag naglalabas ng lalagyan, kailangan mong suriin ang lahat ng kargamento. Kung ang anumang mga produkto ng pagkasira o depekto ay itinatag, dapat mong kunin ang mga larawan mula sa orihinal na karton. Ang lahat ng mga paghahabol ay dapat iharap sa loob ng 15 araw ng trabaho pagkatapos ilabas ang lalagyan. Ang petsang ito ay napapailalim sa oras ng pagdating ng container.

### **3) bakit mo kami pinili?**

1. Mayroon kaming maraming karanasan sa pangangalakal ng mga babasagin nang higit sa **20 taon** at ang pinaka-propesyonal na koponan.
2. Mayroon kaming 10 linya ng produksyon at maaaring gumawa ng 15 milyong piraso bawat buwan, mayroon kaming mahigpit na proseso na nagbibigay-daan sa amin upang mapanatili ang rate ng pagtanggap sa itaas ng 99%.
3. Nakikipagtulungan kami sa higit sa 1800 kliyente sa humigit-kumulang 80 bansa.
4. Nag-aalok kami ng propesyonal na one-stop na serbisyo sa logistik sa buong mundo

### **4) Maaari ba naming makuha ang iyong mga libreng sample?**

Oo kaya mo. Ang aming **Libre ang mga sample** para sa mga customer na nagkumpirma ng order. Ngunit ang kargamento para sa express ay nasa account ng mamimili.

### **5) Paano ang tungkol sa iyong MOQ?**

Ang iba't ibang uri ng mga produkto ay magiging iba't ibang MOQ, para sa ilang mga babasagin sa stock, ang mga maliliit na order ay katanggap-tanggap.

### **6) Ilang tao sa iyong R&D department?**

Mayroon kaming 5 propesyonal na designer, at bubuo sila ng 15 makabagong disenyo buwan-buwan.

### **7) Maaari mo ba akong bigyan ng diskwento tungkol sa presyo?**

Ang presyo ay depende sa iyong dami, kung gusto mo ng magandang presyo na may maliit na order, maaari kang gumawa ng mas maraming dami sa isang pagkakataon, at iwanan ang mga ito sa aming bodega, itatago namin ang mga kalakal para sa iyo hanggang sa kailangan mo.

**Inaasahan namin ang iyong pagtatanong at pakikipagtulungan.**